

Số : 29 /CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 1988

## **CHỈ THỊ**

### **Về việc thực hiện chế độ thu quốc doanh**

Thu quốc doanh là khoản thu có tính chất bắt buộc và là nghĩa vụ của các đơn vị sản xuất kinh doanh đối với ngân sách Nhà nước, được xác định bằng tỷ lệ % trên doanh thu tiêu thụ của từng loại sản phẩm hàng hóa áp dụng thống nhất trong cả nước.

Khoản thu quốc doanh này phải được nộp kịp thời vào ngân sách khi xí nghiệp tiêu thụ sản phẩm tạo cơ sở cho việc kế hoạch hóa thu nộp và cân đối ngân sách Nhà nước.

Nhằm đảm bảo nhiệm vụ thu nộp ngân sách và tăng cường công tác quản lý tài chính xí nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1/ Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện tổ chức triển khai việc thực hiện quyết định 188/CT ngày 21 tháng 6 năm 1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành quy định về chế độ thu quốc doanh và thông tư hướng dẫn số 29/TT-TC-TQD ngày 9 tháng 7 năm 1988 của Bộ Tài chính cho tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh quốc doanh và công tư hợp doanh thuộc thành phố và quận huyện quản lý.

2/ Trong quá trình thực hiện, do đặc điểm của thành phố có nhiều mặt hàng mà hầu hết vật tư nguyên liệu đều phải tự chạy bằng nhiều nguồn khác nhau và giá cả cũng khác nhau, mức thu quốc doanh có thể được giảm theo quy định.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm xem xét và quyết định việc giảm thu quốc doanh thích hợp.

3/ Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc thành phố và quận huyện phải khẩn trương lập bản đăng ký sản xuất kinh doanh nộp thu quốc doanh theo mẫu quy định. Sau khi Sở Tài chính có quyết định giao mức thu quốc doanh cho đơn vị, thủ trưởng và kế toán trưởng đơn vị là người chịu trách

nhiệm thực hiện nộp thu quốc doanh đủ và kịp thời vào ngân sách. Sở Tài chính kiểm tra đôn đốc đơn vị thực hiện chế độ thu quốc doanh đúng quy định.

4/ Các cơ quan chủ quản, Vật giá, Ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Tài chính thực hiện đúng theo quy định tại các điều 17, 18 và 19 quyết định số 188/CT ngày 21 tháng 6 năm 1988 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

5/ Thực hiện Thông tư số 28/TT-LB-TC-NH ngày 9 tháng 7 năm 1988 của Liên Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước về việc giải quyết vốn lưu động thiếu đối với các đơn vị sản xuất - kinh doanh, các cơ quan Tài chính - Ngân hàng - Vật giá khẩn trương cùng phối hợp nghiên cứu và đề xuất ý kiến với Ủy ban nhân dân thành phố để sớm tháo gỡ những khó khăn về vốn, tạo điều kiện cho đơn vị hoạt động sản xuất - kinh doanh có hiệu quả từ đó tạo nguồn thu cho ngân sách, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch nhà nước năm 1988.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc khó khăn phải kịp thời báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố để có ý kiến chỉ đạo giải quyết kịp thời.-

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ**  
**KT.CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**  
**Lê Khắc Bình**